



5 lý do để bỏ phiếu cho đảng cánh hữu

Cuộc bầu cử Quốc hội gần đến rồi! Nơi đây có các lý do tốt để bạn nên bỏ phiếu cho đảng Høyre vào mùa thu tới! Đảng Cánh Hữu sẽ tạo cơ hội cho tất cả mọi người. Bối cảnh của bạn không nên liên quan đến những cơ hội bạn có ở Na Uy.



Vietnamesisk

5 lý do để bỏ phiếu cho đảng cánh hữu

2

Bạn có mệt mỏi với việc thuê nhà? Chúng tôi muốn tạo cho việc sở hữu nhà dễ dàng hơn

Đảng Cánh Hữu sẽ giúp những người ta có thể xử lý các khoản vay dễ dàng hơn, nhưng không có đủ vốn ban đầu, dễ dàng tham gia vào thị trường nhà cửa. Bằng cách xây dựng nhiều nhà hơn và bằng cách đầu tư vào các mô hình mua nhà xã hội từ thuê-sang-sở-hữu, chúng tôi sẽ tạo ra nhiều con đường vào thị trường nhà cửa hơn nữa.

4

Ít giấy tờ hơn và điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp

Chúng tôi cố vũ cho những người khởi nghiệp kinh doanh, nhà hàng và những người muốn bắt đầu kinh doanh riêng của họ. Đảng Cánh Hữu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra việc làm mới và chúng tôi sẽ lắng nghe nhu cầu của doanh nghiệp của bạn. Ví dụ điển hình có thể là xử lý các hồ sơ nhanh hơn, tiếp cận mặt bằng đất đai hoặc lao động có trình độ cao hơn.

1

Trường học nắm bắt mỗi một học sinh

Không ai nên rời ghế nhà trường mà không có khả năng đọc, viết và làm toán rành mạch. Do đó, Đảng Cánh Hữu muốn có nhiều giáo viên có trình độ hơn trong lớp học và cung ứng sự hỗ trợ sớm cho những người gặp khó khăn. Điều này sẽ tạo cho càng nhiều người niềm vui trong học tập và đào tạo phù hợp với trình độ của họ.

3

Bạn được giữ lại thu nhập của mình nhiều hơn

Khi hầu hết mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn và lãi suất tăng, là chính trị gia chúng tôi phải ưu tiên chi tiêu tốt hơn so với việc tăng thuế vốn đã cao từ trước. Tiền bạn đóng thuế phải được sử dụng một cách khôn ngoan. Đảng Cánh Hữu muốn giữ thuế và phí ở mức thấp.

5

Chúng tôi muốn có đường xá và giao thông công cộng tốt hơn

Đường sá tốt và các giải pháp giao thông công cộng rất quan trọng để con người và hàng hóa đến nơi nhanh chóng và an toàn. Cũng liên quan đến việc xây dựng thị trường nhà ở và lao động lớn hơn, và cho phép mọi người sống và làm việc ở nơi họ muốn. Do đó Đảng Cánh Hữu muốn xây dựng và duy trì nhiều đường xá hơn.